

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๕๖๕

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
พีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมกัน  
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๒.๐๔/๒๗๗๒๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จึงสมควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาพีชกระท่อมให้เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ทั้งในเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง โดยปรับสัดส่วนมาตรฐานสารสกัดส่วนประกอบในพีชกระท่อมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของปริมาณสารที่สกัดได้ต่อหนึ่งหน่วย เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งสร้างมูลค่าให้แก่พีชกระท่อมและส่งเสริมสนับสนุนพีชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งระบบ ทั้งนี้ โดยยังคงคุ้มครองประโยชน์ภายใต้ความปลอดภัยของผู้บริโภคและการมีมาตรการกำกับดูแล เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ

๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว และได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว และขอได้โปรดส่งรายงานผลการพิจารณาฯ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และรายงานผลการพิจารณาฯ จำนวน ๔๖๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อลิสมา มาพมงคล

(นางสาวอลิสมา มาพมงคล)

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th